

แบบรายงานผลการดำเนินงานแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอรัปชั่น  
องค์การบริหารส่วนตำบลหันหว้อย อําเภอประเทษาย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประเด็นยุทธศาสตร์	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. ๒๕๖๒
<p><b>๑. ปฏิบัติดีสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน</b></p> <p>๑.๑ สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการเรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑.๑.๑) โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหันหว้อย ประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๑.๑.๒) โครงการปฏิบัติธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหันหว้อย ประจำปี ๒๕๖๒</p> <p>๑.๑.๓) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการ วันสำคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ</p>	<p>-ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล</p> <p>-ดำเนินการปฏิบัติตามพิธีกรรม ณ วัดบ้านหูลุงงานร่วมฟังเทศน์สวดมนต์และถวายภัตตาหารเพลแก่พระภิกษุ</p> <p>-ดำเนินการกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้</p> <p>๑. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช</p> <p>๒. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๑</p> <p>๓. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑</p> <p>๔. ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี</p> <p>๕. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>
	<p>๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์จิตศรัทธา ความซื่อสัตย์สุจริต</p>	<p>๑.๒.๑) ประชาสัมพันธ์จิตศรัทธา ความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงานส่วนตำบลผู้ปฏิบัติงานดี และพนักงานจ้างดีเด่น</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>
<p>๑.๒ ประชาสัมพันธ์จิตศรัทธา ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ</p>		<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>

	<p>๑.๒) ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนตำบล        ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์        สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศึกษาศาสตร์        ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น        การติดประกาศ,การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์</p>	<p>ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ        ประพฤติไม่ชอบของข้าราชการ</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ        ประชาสัมพันธ์โดยการจัดทำเอกสารแผ่นพับ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p><b>๒. รวมพลังแผ่นดิน        ป้องกันและปราบปรามการทุจริต</b></p> <p>๒.๑ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต        และประพฤติมิชอบของข้าราชการ</p> <p>๒.๒ พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้สะดวก        หลากหลายและปลอดภัย</p>	<p>๒.๑) ดำเนินการจัดทำของทางการเรียนต่าง ๆ และ        เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง        และหน่วยงานที่รับผิดชอบ        (เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค        ส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และภาค        ป้องกันการทุจริต)</p>	<p>จัดทำช่องทางร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่        ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและ        วิธีการร้องเรียน</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนิน ๕ ช่องทาง</p> <p>๑. ร้องเรียนโดยการทำเป็นหนังสือส่งมาที่ท่า        การ</p> <p>อปต. หน่วยงานราชการ</p> <p>๒. ร้องเรียนทางโทรศัพท์</p> <p>๓. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ อปต. หน่วยงานราชการ</p> <p>๔. ร้องเรียนผ่านทาง Facebook</p> <p>๕. ร้องเรียนผ่านทาง Line</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>
<p><b>๓. เสริมสร้างความเข้มแข็งหน่วยงานต่อต้านการ        ทุจริต</b></p> <p>๓.๑ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม        และแจ้งเบาะแสการใช้อำนาจให้เหมาะสม ผลิตผลของ        โอกาสที่จะเกิดความเสียหายและขนาดของความ       เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้        ควบคุมได้ และตรวจสอบได้</p>	<p>๓.๑.๑) กลุ่มงานตรวจสอบภายในดำเนินการจัดทำ        แผนปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการตรวจสอบภายในองค์กร</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ</p> <p>ดำเนินการจัดทำแผนควบคุมภายในและบริหาร        ความเสี่ยง ระดับส่วนงานย่อย แบบ ปย๑., ปย๒ และ        การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง ระดับองค์กร        แบบ ปอ.๓ และ แบบ ปอ.๓</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ได้ดำเนินการ</p>

<p>๔. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐมนตรีในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต - สร้างบุคลากรर्मอาชีพป้องกันและปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๓.๑๒) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุกครั้งที่มีการดำเนินการ</p>
<p>๔.๑ ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>๔.๑๑) จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ จัดทำข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือปฏิบัติ</p> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>
<p>๔.๒ นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสารเพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกันการปราบปรามการทุจริต</p>	<p>๔.๒๑) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การดำเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องเรียน ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ อปต.พันห้วยทราย</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องเรียน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ชี้แจงในการประชุมประจำเดือน</li> <li>- ผ่านสับสรูปการดำเนินการทางวินัย</li> <li>- ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์ อปต.พันห้วยทราย</li> </ul> <p><input type="checkbox"/> ไม่ดำเนินการ</p>

